



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานวันสถาปนา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ครบรอบ ๑ ปี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ



วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ครบรอบ ๑ ปี ภายใต้แนวคิด **“ปฐมบทน้ำแห่งชาติ จากบนฟ้าสู่ผืนดิน”** โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยน้ำไม่ได้ใช้เฉพาะด้านการเกษตร แต่มีทั้งเรื่องของ การอุปโภค บริโภค และรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนั้น จะต้องประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ ๑.) พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ๒.) การจัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำให้สำเร็จ ๓.) ต้องมีองค์กรที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนและกฎหมาย และเมื่อมี ๓ เสาหลักดังกล่าวแล้ว ก็สามารถขับเคลื่อน การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยได้ ซึ่งการทำเช่นนี้มีผลสะท้อนให้เห็นชัดว่าสามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทานได้

ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบตัวเลขในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอันเกิดมาจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง แต่ถ้าหากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นในปีต่อไป จะต้องใช้งบประมาณที่ใช้น้อยลง และคาดหวังว่าจากนี้ไป สทนช. จะสามารถบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และเพิ่มในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ในสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทนช. กับ ๑๒ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และ สทนช. กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยในรอบ ๑ ปี สทนช. มีผลงานที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นรูปธรรม แบ่งเป็น ๖ ด้านหลัก ได้แก่ ๑.) ผลักดันกฎหมายแม่บทด้านน้ำ ซึ่งจะเป็น “กฎหมายน้ำฉบับแรก” ของประเทศไทย ๒.) มีองค์กรกลางด้านน้ำที่มีเอกภาพหน่วยงานแรก ๓.) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์น้ำ ปี ๕๘ - ๖๙ ๔.) การใช้งบประมาณด้านน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๕.) การสานต่อโครงการแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ๖.) การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ กรมอนามัยในฐานะ ๑ ใน ๓๘ หน่วยงานที่ร่วมจัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำ สามารถบรรจุแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

